



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 12 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ผลผลิตมะม่วงฟิลิปปินส์ล้นตลาด กระทรวงเกษตรเร่งหาแนวทางแก้	เดลินิวส์
2. คอลัมน์: ไทยวันนี้: สสท.1 จ.ชัยนาท ชูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์....	ไทยโพสต์
3. 'ตีวเข้มเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และกองทุนฟื้นฟูฯ เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้แทน....	แนวหน้า
4. ประมงนัดถก28มีย. ทวงสัญญารบ.ใหม่เยียวยาผลจากIUU รอมติมีอบบกกทม.	แนวหน้า
5. เปิดด่านฆ่าเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์: ชาวสัน: ยันแพสบ้านานใช้งานได้	ประชาชาติธุรกิจ
7. กองทุนฟื้นฟูฯ เชิญชวนสมาชิกออกไปเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่....	สยามรัฐ
8. คอลัมน์: อาเซียนเวย์: มะม่วงป็นส์ล้นตลาดลดราคาเร่ง	กรุงเทพธุรกิจ
9. กรม.อนุมัติสินเชื่อ6พันล้าน ตั้งเป้า3ปีชาวไร่เลิกเผาอ้อย	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: "ลุงตุ๋" ลุยจัดทัพ กรม.ใช้อำนาจนายกฯ....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ผลผลิตมะม่วงฟิลิปปินส์ล้นตลาด กระทรวงเกษตรเร่งหาแนวทางแก้

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ผลผลิตมะม่วงทุกสายพันธุ์ในประเทศปีนี้ “มีปริมาณมากจนผิดปกติ” ซึ่งผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หว่า เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์แปรปรวนอย่างฉับพลันของสภาพอากาศโลก ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างหนักด้วย

ทั้งนี้ รายงานระบุว่า ผลผลิตมะม่วงเฉพาะบนเกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางเหนือของฟิลิปปินส์ มีปริมาณเกินความต้องการของท้องถิ่นมากถึง 2 ล้านกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาของมะม่วงลดลงกว่าครึ่งจาก 58 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 35 บาท) เหลือเพียง 25 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 15 บาท) ขณะที่นายเอมมานูเอล ปิญโญ รมว.กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นภายในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้อาการราคามะม่วงตกต่ำลงไปมากกว่านี้ และลดความเดือดร้อนของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด หลังเบื้องต้นรัฐบาลได้รับซื้อมะม่วงส่วนเกินทั้งหมดมาจัดงานขายมะม่วงราคาพิเศษในกรุงมะนิลาตลอดเดือน มิ.ย. นี้ และการเปิดหลักสูตรสอนทำอาหารและขนมจากมะม่วง พร้อมทั้งมีแผนจัดเทศกาลอย่างต่อเนื่องด้วย

อย่างไรก็ตาม ราคามะม่วงในฟิลิปปินส์ที่กำลัง “ถูกกว่าปกติ” เรียกความสนใจได้จากหลายประเทศเช่นกัน โดยบริษัทเอกชนนำเข้าผลไม้แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตัดสินใจสั่งซื้อมะม่วงจากฟิลิปปินส์ 100,000 กิโลกรัม ขณะที่ฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เริ่มแสดงท่าทีสนใจแล้ว.

สสจ.1 จ.ชัยนาท ชูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย เป็นแม่แบบแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรตลาดนำการผลิต



นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทว่า รัฐบาลมีแนวโน้มขยายปฏิรูปภาคการเกษตรสู่เกษตร 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง



เกษตรและสหกรณ์ ด้วยหลักการตลาดนำการผลิต

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างครบวงจร ถูกต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ มีการวางแผนวิเคราะห์ในการเพิ่มปริมาณการผลิต ตามปริมาณความต้องการของตลาดต้นแบบให้กับกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานแล้วนำไปปฏิบัติใช้ในกลุ่มของตนเองต่อไปได้เป็นอย่างดี” นายทวี มาสขาว กล่าว

ทางด้านนายกิตติชาติ ชาตียนนท์ เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจนางลือ-ท่าชัย ถือเป็นต้นแบบในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต โดยให้วิสาหกิจในพื้นที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อให้มีการดำเนินงานในแนวทางเดียวกัน จะช่วยให้ผลผลิตโดยภาครวมของข้าวในพื้นที่ภาคกลางที่รับเมล็ดพันธุ์ดีไปปลูก มีผลผลิตที่ดีตรงตามความต้องการของตลาด และเกษตรกรสามารถขายได้ราคาดี

ทางด้าน **นายสำรวม ปานหลุมข้าว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย** เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มฯ มีทุนหมุนเวียน กว่า 12 ล้านบาท ที่ประสบผลสำเร็จเพราะชุมชนมีการพึ่งตนเอง ใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” มีการบริหารที่โปร่งใส กรรมการเข้มแข็งสมาชิกมีความซื่อสัตย์ในการผลิตจนเป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด ให้กับเกษตรกรที่สนใจเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดูแลตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกไปจนถึง การปลูก การดูแลบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยว นางสาววิญเรือน ฉิมดี เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย กล่าวว่ากลุ่มฯ มีสมาชิกจำนวน 172 ราย มีพื้นที่แปลงขยายพันธุ์มากกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตรวมประมาณ 2,500 - 2,700 ตัน เฉลี่ย 800 - 900 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีพันธุ์ข้าวที่ผลิตและจำหน่าย



ดังนี้ ข้าวพันธุ์ กข 41, กข 57, กข 31, กข 49 และ ปทุมธานี 1 มีการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ทำแปลงทะเบียนการปลูกข้าว เพื่อจะรู้ว่าฤดูกาลนี้มีสมาชิกทำแปลงกี่ราย ปลูกข้าวพันธุ์อะไร ที่ตั้งแปลงจำนวนไร่ นาดีหรือนาห่วย ตลอดจนวัน เดือน ปีที่เพาะปลูกเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับฤดูกาลที่ผ่านมา ส่วน **นายธงชัย เกิดละออง เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย** เปิดเผยว่า ตนปลูกข้าวพันธุ์ กข. 31 หลังจากทำเทือกแล้วจะเก็บกวาดแปลงเก็บวัชพืชออกให้หมดจึงเติมน้ำลงแปลง เมื่อลงต้นกล้าแล้วประมาณ 1 เดือน จะควบคุมวัชพืชอีกครั้ง ปลูกประมาณ 90 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

โดยจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งได้ราคาดี ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ-ท่าชัย ยังมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต โดยรับสมาชิกจัดทำแปลงขยายเพิ่มพร้อมสร้างเครือข่ายและเปิดศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ รองรับความต้องการของตลาดด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ อีกด้วย

สายลม...

ดิวเข้มเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และกองทุนฟื้นฟู เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค 16 มิ.ย.นี้

นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 2562 “ดูจเดือน ศตะนาวิน” รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 5.5 ล้านคน พร้อมหน่วยเลือกตั้ง 4,922 แห่ง ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเข้าไปทำหน้าที่บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ วันที่ 16 มิ.ย. นี้ ย้ำขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรและส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยเร็ว

นางสาวดูจเดือน ศตะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน “นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยให้ดำเนินการตามภารกิจ 3 เรื่อง คือ 1.การแก้ไขปัญหา

หนี้เร่งด่วน 2.การแก้ปัญหาภายในสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ 3.การได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งการได้มาของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ในส่วนของผู้แทนเกษตรกรได้มีการประสานความร่วมมือกับ



กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง และ

รองรับการออกมาใช้สิทธิของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 5,521,123 คน โดยมีหน่วยเลือกตั้งในระดับตำบลจำนวน 4,922 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

สำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ที่จะเกิดขึ้นใน

ในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน

“คาดว่าจะมีสมาชิกเกษตรกรตื่นตัว และเห็นความสำคัญของการมีผู้แทนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมกำกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะผู้ออกมาใช้สิทธิมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.” นางสาวดูจเดือน กล่าว

รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเพื่อให้ภารกิจเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรสมาชิก นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

ประมงนัดถก28มีย. ทวงสัญญาารบ.ใหม่ เยียวาผลจากเนบ รวมดีมีอบบุกกทม.

ปธ.สมาคมประมงฯ นัดประชุมใหญ่
ทวงสัญญา รบว.เกษตรฯ-
แรงงาน ในรัฐบาลใหม่ รับปาก
ช่วยเหลือ เร่งเยียวาผลกระทบ
ชาวประมงจากไอยูยู ล้นหากผิด

▶▶▶ ต่อ : ประมง - หน้า 2

ประมง

คำพูด พร้อมรวมพล นอนหน้ากระทวงฯ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายมงคล สุขเจริญคณา
ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ได้นัดสมาชิกสมาคมฯ
ประชุมใหญ่วิสามัญ ที่ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย
ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกับ
ให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อน
จากกฎหมายประมงใหม่ เข้าร่วมเสนอปัญหา จากที่
ภาครัฐได้ออกกฎหมายหลายฉบับต่อเนื่อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามเงื่อนไขไอยูยู
ของสหภาพยุโรป ส่งผลทำให้ชาวประมง ประสบ
ความเดือดร้อนมา 5 ปี หลายรายต้องเลิกอาชีพ
โดยจะนำปัญหาต่างๆ มาเสนอพร้อมแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อรัฐบาลใหม่

นายมงคล กล่าวต่อว่า ชาวประมงจากทั่ว
ประเทศ จะเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข รวมทั้งผู้ที่
ได้รับผลกระทบในการแก้ปัญหา ไอยูยู ในประเด็น
ต่างๆ ให้นำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางเยียวา

โดยเร็ว หลังจากที่ได้รับผลกระทบ และขาดแคลน
แรงงาน จนต้องจอดเรือเป็นจำนวนมาก เพราะมี
ทั้งค่าปรับที่สูงมาก และบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป

“เบื้องต้นพบว่าได้รับผลกระทบจากปัญหา
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ
การทำประมงของไทย รวมถึงบทลงโทษที่รุนแรง
เกินไป การขาดแคลนแรงงานภาคประมง การเยียวา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาไอยูยู ช่วง 4-5
ปีที่ผ่านมา และปัญหาการกีดกันค้าสัตว์น้ำตกต่ำ
เนื่องจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแบบไม่มี
การควบคุมดูแล” นายมงคล กล่าว

นายมงคลกล่าวอีกว่า พรรคการเมืองที่
รับปากกับชาวประมง หากใครมานั่งในตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ขอให้รักษา
สัญญา หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา เชื่อว่าชาวประมง
ก็คงไม่ยอม ซึ่งในวันดังกล่าวมีการประชุมใหญ่
วิสามัญ หากที่ประชุมมีมติเช่นไร ทางสมาคมฯ
และกรรมการ จะปฏิบัติตาม โดยเชื่อว่าทุกคนมีเป้า
หมายเดียวกัน ก็ขอให้สมาชิก ทุกคน ร่วมกันใน
เวลานัดหมาย ถ้าไม่มีการแก้กฎหมาย ชาวประมง
จะไปนอนหน้ากระทวงฯ

เปิดด่านฆ่าเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เป็นประธานในพิธีรับมอบศูนย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสำหรับยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ที่บริเวณด่านจุดผ่อนปรนบ้านเขาหิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคการปศุสัตว์ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่กำลังได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประเทศจีนมีการแพร่ระบาด 136 ครั้งใน 28 จังหวัด มองโกเลีย 11 ครั้งใน 6 จังหวัด ประเทศเวียดนาม 140 ครั้งใน 45 จังหวัด และประเทศกัมพูชา 6 ครั้งใน 1 จังหวัด

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอของบประมาณในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2562 จำนวนกว่า 53 ล้านบาท และยังมีแผนเตรียมรับมือกับโรคดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิดเป็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ประเทศไทย.

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 13 - อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5157

หน้า: 18(ล่างขวา)

Col.Inch: 8.88

Ad Value: 11,988

PRValue (x3): 35,964

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ยันแพสบ้านน้ำใช้งานได้

ข่าวสั้น

ยันแพสบ้านน้ำใช้งานได้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณีชาวบ้านพิจิตรระบุว่ารัฐบาลประยุทธ์ฯ 25 ล้านสร้างแพสบ้านน้ำ สุดท้ายใช้การไม่ได้ว่าสืบเนื่องจากปี 2559 จ.พิจิตรประสบปัญหาภัยแล้งจนส่งผลให้ปริมาณน้ำในบึงสีไฟ มีสภาพแห้งขอด ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณ 25 ล้านบาท ให้กรมชลประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงสีไฟ เฉพาะส่วนบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พื้นที่ 125 ไร่ ไม่ใช่การเติมน้ำให้กับพื้นที่บึงสีไฟทั้งหมด ในช่วงวันที่ 21-26 พ.ค. 62 ได้สูบน้ำมาเติมเฉพาะบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 20 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาณน้ำ 40,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ได้หยุดสูบน้ำเพราะเริ่มมีฝนตกลงมาแล้ว

กองทุนฟื้นฟูฯ เชิญชวนสมาชิกออกไปเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

เพื่อทำหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ผ่านมาสามารถชำระหนี้ให้เกษตรกรรายละต่ำกว่า 6 พันล้านบาท

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เชิญชวนเกษตรกรสมาชิกออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร วันที่ 16 มิ.ย. นี้ เพื่อเป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เผยช่วงปี 49-62 สามารถสะสางหนี้ช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 3 หมื่นราย เป็นเงินกว่า 6 พันล้านบาท

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการ



นายสไกร พิมพ์บึง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรในแต่ละภูมิภาค จำนวน 20 คน แบ่งเป็นภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ระเบียบการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ระเบียบการพิจารณา

แผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล ระเบียบการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้นฟูฯ และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการกำหนดภาวะผูกพันของกองทุน

นายสไกร กล่าวว่ ในช่วงปี 2549-2562 ที่ผ่านมา กองทุนฟื้นฟูฯ ได้อนุมัติงบประมาณการอุดหนุนและการกู้ยืมให้กับองค์กรเกษตรกรจำนวน 10,454 โครงการ จำนวนเงิน 855,664,698 บาท เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 494,897 คน ชำระหนี้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 29,241 ราย เป็นเงินรวม 6,097,743,177.32 บาท รักษาที่ดินทำกินได้ 154,334 ไร่ 2 งาน 81.4 ตร.ว. ดังนั้น การเลือกตั้งเลือกผู้แทนเกษตรกรครั้งนี้จะได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อไป

“ทางกองทุนฟื้นฟูฯ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรูปถ่ายเพื่อสามารถใช้อ้างอิงได้ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเกษตรกรสมาชิกสามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครได้ 1 คน เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ ด้วย” นายสไกร กล่าวทิ้งท้าย



มะม่วงป็นส์ตลาดอุตสาหกรรม

มะนิลา - กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์รายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ผลผลิตมะม่วงทุกสายพันธุ์ในประเทศปีนี้ มีจำนวนมากผิดปกติจนเกินความต้องการของห้องตลาดมากถึง 2 ล้านกก. ส่งผลให้ราคามะม่วงลดลงกว่าครึ่งจาก 58 เปโซต่อกก. เหลือเพียง 25 เปโซต่อกก.

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า เป็นผลจากปรากฏการณ์ "เอลนีโญ" ที่เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์แปรปรวนอย่างฉับพลันของสภาพอากาศโลก ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอย่างหนักด้วย

ราคามะม่วงในฟิลิปปินส์ที่ถูกกว่าปกติ ทำให้บริษัทนำเข้าผลไม้แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตัดสินใจสั่งซื้อมะม่วงจากฟิลิปปินส์ 100,000 กก.

ครม.อนุมัติสินเชื่อ6พันล้าน ตั้งเป้า3ปีชาวไร่เลิกเผาอ้อย

กรุงเทพธุรกิจ ● ครม.ไฟเขียวแผน เพิ่มประสิทธิภาพอ้อยครบวงจร 2562-2564 อนุมัติวงเงินกู้ 6,000 ล้านบาท ปลดอ้อย ชาวไร่ซื้อเครื่องจักรการเกษตร รถตัดอ้อย พัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งเป้าเลิกเผาอ้อยภายใน 3 ปี ลดมลพิษทางอากาศ พร้อมร่าง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ สินค้าเกษตร

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบประสิทธิภาพ การผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562-2564 โดยให้สินเชื่อกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่ม บุคคลและวิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้ปีละ 2,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2562-2564 รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว กำหนดให้ใช้ เงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเงินกู้แต่ละราย

ต้องไม่เกิน 29 ล้านบาท แยกเป็นเงิน กู้เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย และปรับพื้นที่ปลูก อ้อย วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

รวมทั้งอีกส่วนเป็นเงินกู้เพื่อซื้อ เครื่องจักรกลการเกษตร แยกเป็น รถตัด อ้อยใหม่ขนาดใหญ่ มีวงเงินกู้ไม่เกินราย ละ 15 ล้านบาท และรถตัดอ้อยใหม่ขนาด กลาง วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ส่วนรถตัดอ้อยเก่าขนาดใหญ่ มีวงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท และรถตัดอ้อย ใหม่ขนาดกลาง วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 8 ล้านบาท

สำหรับอัตราดอกเบี้ย แยกเป็น เกษตรกรรายบุคคล คิดดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน ที่คิดดอกเบี้ย 2% ต่อปี ส่วนกรณีการกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถ ตัดอ้อย ประเภทรถแทรกเตอร์ หรือรถ

อ่านต่อหน้า | 13

ต่อจากหน้า 16

KSU.

บรรทุก คิดดอกเบี้ยในอัตรา 4% ต่อปี โดย รัฐบาลไม่ต้องชดเชยดอกเบี้ยในส่วนนี้ แต่ ธ.ก.ส.รับภาระชดเชย 1% ต่อปี โดยมีกรอบ วงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 599.43 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือด้านการ บริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยว และกาขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยความร่วมมือ จากโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย ในฤดูการ ผลิตปี 2562/2563 เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอด การเผาอ้อย เป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการ เผาอ้อย ตัดอ้อยสด 100% ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี ชัยภูมิ เลย และอุตรดิตถ์ การจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อย รอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงาน น้ำตาลในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดควมรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ ด้วย

ตั้งเป้าไร่การเผาอ้อยใน 3 ปี

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไข ปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยตั้งเป้าหมายให้การ เผาอ้อยต้องหมดไปจากประเทศไทยภายใน 3 ปี หรือภายในปี 2565 ด้วยการกำหนด มาตรการทางกฎหมาย เพื่อลดปริมาณ เผาอ้อยลงเป็นรายปี

โดยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 จะหักราคาอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่ อ้อยตันละ 5% และให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้า หีบได้ไม่เกินวันละ 30% ในฤดูการผลิต ปี 2563/2564 หักราคาอ้อยไฟไหม้ตันละ 10% และให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้ เข้าหีบได้ไม่เกินวันละ 20% ส่วนในฤดูการ ผลิตปี 2564/2565 หักราคาอ้อยไฟไหม้ตัน ละ 15% และให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหม้ เข้าหีบได้ ไม่เกินวันละ 0-5%

ทั้งนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนการจัดหา รถตัดอ้อยใหม่ และการจัดหาแหล่งเงินทุน

ตั้งเป้าหมาย จัดหารถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่า 4,000 คัน ในปี 2565 ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 1,802 คัน โดยจัดหาจากผู้ผลิตรถตัดอ้อยไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ

หนุนรถตัดอ้อยค้าเงินกู้

โดยรัฐจะสนับสนุนผู้ประกอบการผลิต รถตัดอ้อยไทย ด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิต และจำหน่าย ให้เพียงพอกับความต้องการ และ ส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยการใช้ รถตัดอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ นำไปจดทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมาย กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปเป็น สินทรัพย์ค้ำประกันกับแหล่งเงินกู้ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ครม.อนุมัติหลักการร่าง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบพิจารณา โดยกำหนดให้ยกเลิก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร พ.ศ.2553

กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้นำ เข้าสินค้าเกษตรยื่นคำขอต่อผู้ประกอบ การตรวจสอบมาตรฐานและกำหนดให้เมื่อ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง และ ครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบ มาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นทันที



เมืองไทย 360°

“ลุงตุ๋” ลุยจัดทัพ ครม. ใช้อำนาจนายกฯ ล้วงทุกกระทรวง!!

“หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นผมจะคุยกับเขา (พรรคการเมือง) ได้ตามกฎหมาย วันนี้ต้องหาทางพูดคุยกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม หากลงตัวให้ได้ นโยบายที่ทุกพรรคเสนอเข้ามานั้น ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งสิ้น ในฐานะรัฐบาลถือเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จึงต้องเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้การนำนโยบายต่างๆ มาปรับให้สอดคล้องกับงบประมาณต้องดูทั้งแผนงานเดิมและแผนงานใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด คิดว่าคงเรียบร้อยโดยเร็ว”

คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปลายวันที่ 11 มิถุนายน ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพียงไม่กี่นาที โดยในคำพูดดังกล่าว เขาได้ย้ำในสองสามประเด็นหลัก นั่นคือ เป็น “รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” เป็นการปิดเกมวาทกรรมแบ่งฝ่าย ประชาธิปไตย กับเผด็จการ หรือ “สืบทอดอำนาจ” ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ยพยายามสร้างกระแสแบ่งข้างมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง

ประเด็นต่อมา “ต้องมีการหลอมรวมนโยบาย” จากแต่ละพรรคการเมือง เพื่อเป็น “นโยบายรัฐบาล” โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาทั้งแผนงานเดิมและแผนงานใหม่ นั่นก็แสดงให้เห็นว่ามีทั้ง “สานงานต่อและก่องานใหม่” ความหมายก็คือ แม้ว่าจะมีการหลอมหลายนโยบายจากหลายพรรคการเมือง แต่หลายนโยบาย หลายโครงการสำคัญของรัฐบาลเดิมจะต้องสานต่อหรือเดินหน้าต่อไป

แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มียกข้อสรุปว่าแต่ละพรรคจะได้รับบริหารกระทรวงใดบ้าง หรือได้โควตาที่กระทรวง แต่นับจากนี้ จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ชัดเจนขึ้น เพราะเวลานี้ถือว่าเขามีอำนาจเต็มแล้ว และที่สำคัญ สามารถเคลื่อนไหวได้โดยเปิดเผยแล้ว ดังนั้น คำพูดที่ระบุว่า “จะจบโดยเร็ว” ก็น่าจะเป็นไปตามนั้น เพราะในฐานะนายกรัฐมนตรี สามารถใช้อำนาจของหัวหน้ารัฐบาลได้มากขึ้น

แน่นอนว่าเมื่อพิจารณาจากคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ ข้างต้น ก็พอมองออกว่าจะหลอมรวมเป็นนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีสามารถกำกับดูแลสั่งการได้ทุกกระทรวง และรัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐบาล เชื่อว่าคงจะไม่ปล่อยให้แต่ละพรรคไปแยกบริหารตามโควตากระทรวงเหมือนกับลักษณะ “แบ่งสัมปทาน” กันไปอย่างแน่นอน

เพราะหากปล่อยให้แยกบริหารตามโควตากระทรวง ตามที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับไป ย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ โดยเฉพาะกระทรวงที่มีกรณีเรื่องของผลประโยชน์จำนวนมาก

ดังนั้น แม้ว่าในเวลานี้ยังไม่อาจสรุปได้ว่าการเจรจาต่อรองการบริหารกระทรวงใดบ้าง พรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาล จะสามารถดึงกลับมาได้หรือไม่ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์ รวมทั้ง คมนาคม เป็นต้น แต่รับรองว่าไม่ว่าพรรคไหนจะได้รับบริหาร



“หากพิจารณาจากท่าทีข้างต้นของ “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่นับจากนี้ไปจะใช้บทบาทของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวลงไปประสานกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยตรง และแม้ว่าดีลแบ่งกระทรวงอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงได้มากนัก แต่รับรองว่าจะต้องใช้อำนาจในฐานะผู้นำรัฐบาลเข้าไปล้วงลูกสั่งการทุกกระทรวง คงไม่ปล่อยให้ “สร้างอาณาจักร” แบ่งสัมปทานกันไปอย่างแน่นอน

เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องใช้อำนาจนายกฯ เข้าไปล้วงลูกสั่งการอย่างแน่นอน ในลักษณะที่จะทำให้เป็นผลงานของรัฐบาลไม่ใช่ผลงานของพรรคการเมือง

แน่นอนว่า การเลือกใช้วิธีบริหารจัดการแบบนี้ นายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงบทบาท “ผู้นำ” อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เดินหน้าไปตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเหมือนกันว่าถูกล้วงลูก โดยเฉพาะในบางโครงการที่อาจมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ดังนั้น หากพิจารณาจากท่าทีข้างต้นของ “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่นับจากนี้ไปจะใช้บทบาทของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวลงไปประสานกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยตรง และแม้ว่าดีลแบ่งกระทรวงอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงได้มากนัก แต่รับรองว่าจะต้องใช้อำนาจในฐานะผู้นำรัฐบาล เข้าไปล้วงลูกสั่งการทุกกระทรวง คงไม่ปล่อยให้ “สร้างอาณาจักร” แบ่งสัมปทานกันไปอย่างแน่นอน !!